

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

## บราซิลเริ่มดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อสัตว์ด้วยคุณภาพ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ศาลของรัฐ Paraná ได้รับคำฟ้องของอัยการในส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์ด้วยคุณภาพของบราซิล ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของรัฐ Paraná โดยมีคดีรวมทั้งสิ้น 5 คดี จำนวนผู้ต้องหา 59 คน ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กระทรวงเกษตรฯ) เจ้าของโรงงานแปรรูป และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

อัยการของรัฐฯ ได้ร้องขอให้ศาลใช้อำนาจพิพากษาเพื่อปลดเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ออกจากตำแหน่งรวมทั้งยึดเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ผู้ต้องหาได้มาอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ

ปัญหาการผลิต/ส่งออกเนื้อสัตว์ด้วยคุณภาพ ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 หลังจากหน่วยงานตำรวจกลางของบราซิล (Federal Police) บุกจับผู้ประกอบการผลิตเนื้อสัตว์ 21 รายทั่วประเทศ และพบว่าโรงงานฯ นำเนื้อสัตว์ด้วยคุณภาพมาผสมกับกรด Ascorbic ในการปรับปรุงสีและกลิ่นของเนื้อสัตว์ ก่อนนำไปบรรจุใหม่ เปลี่ยนวันที่ผลิต/วันหมดอายุ เพื่อจำหน่ายต่อไป โดยโรงงานเหล่านี้จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรของบราซิลที่รับผิดชอบ ตั้งแต่มีปัญหานี้หลายประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ประกาศห้ามการนำเข้าเนื้อสัตว์จากบราซิล เช่น สหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยูเออี เม็กซิโก แอฟริกาใต้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ของบราซิล ได้ประเมินว่าประเทศจะมีรายได้ลดลง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละปีจากผลของปัญหาเนื้อสัตว์ด้วยคุณภาพ และสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในตลาดโลก

สำนักงานฯ มีความเห็นว่ารัฐบาลบราซิลได้พยายามแก้ไขปัญหานี้เนื้อสัตว์ด้วยคุณภาพอย่างจริงจัง ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ของบราซิลไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ของเนื้อสัตว์บราซิลในสายตาของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอาจต้องใช้เวลาในแก้ไข ประเทศคู่แข่งของบราซิลในการส่งออกเนื้อสัตว์น่าจะได้รับประโยชน์ต่อวิกฤติในครั้งนี้ของบราซิล

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

4 พฤษภาคม 2560

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

Call Center 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center - Sao Paulo  
Rua Gomes de Carvalho, 1356, Cj. 112  
Vila Olimpia, CEP-4547-005. SP, Brazil

Phone : +55 11 3044 7301  
Fax : +55 11 3045 1913  
e-Mail : thaitcsp@terra.com.br